

สรุปข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย

ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒

วันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ ได้มอบนโยบายและเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจและผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบและนำไปปฏิบัติ ดังนี้

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>● <u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u> (นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล)</p> <p>๑. <u>แนะนำข้าราชการและผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งและย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่</u></p>	<p>๑. นายมานิต วัฒนเสน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๒. นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายกิจการพิเศษ</p> <p>๓. นายขวัญชัย วงศ์นิติกร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณสุขและพัฒนาเมือง</p> <p>๔. นายประชา เตรัตนันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษาราชการแทนผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๕. นายมงคล สุระสัจจะ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน</p> <p>๖. นายไพรัตน์ สกลพันธ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>๒. การปกป้องสถาบัน เพื่อสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ</p>	<p>- ขอขอบคุณจังหวัดทุกจังหวัดที่ได้อำนวยความสะดวก จัดสถานที่ให้ประชาชนได้ร่วมกันลงนามถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เพื่อให้พระองค์ได้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ได้นำคณะผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมลงนามถวายพระพรและนำส่งสมุดลงนามถวายพระพรของประชาชนจากจังหวัดต่างๆ ให้แก่ผู้แทนสำนักพระราชวังแล้ว และได้ทราบว่าพระองค์ท่านทรงมีพระพลานามัยดีขึ้นใกล้จะหายเป็นปกติแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่สร้างความปลื้มปิติให้แก่คนไทยทุกคน และคิดว่ายังมีประชาชนอีกเป็นจำนวนมากที่มีความประสงค์จะร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระองค์ท่านแต่อาจจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทำให้เกิดความไม่สะดวก ในเรื่องนี้ให้จังหวัดทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในระดับตำบลและหมู่บ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ประสานการดำเนินงานกับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ด้วย และให้รายงานจำนวนผู้มาร่วมลงนามถวายพระพรให้กระทรวงมหาดไทยทราบด้วย เพื่อที่จะได้รวบรวมนำส่งให้สำนักพระราชวังทูลเกล้าถวายฯ ต่อไป</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมการปกครอง - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>
<p>๓. โครงการเฉลิมพระเกียรติ “แม่ของแผ่นดิน แม่ทั้งประเทศ” ปลุกต้นไม้ครบ ๗๗ แสนต้น ปลุกต้นไม้ครบ ๗๗ แสนต้น</p>	<p>- โครงการเฉลิมพระเกียรติ “แม่ของแผ่นดิน แม่ทั้งประเทศ” ปลุกต้นไม้ครบ ๗๗ แสนต้น เป็นโครงการหนึ่งในนโยบายปกป้องสถาบันเพื่อสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ และเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมเปิดโครงการที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดระยอง ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้ว่าราชการทั้ง ๒ จังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ โดยทราบจากการรายงานในเมืองต้นว่า ได้มีการปลุกต้นไม้ยืนต้นไปแล้วในพื้นที่ ๒๗ จังหวัด จำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ ต้น คิดเป็นประมาณร้อยละ ๑๘ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้มาก ให้จังหวัดทุกจังหวัดเร่งปลุกต้นไม้ในช่วงฤดูฝนซึ่งจะทำให้ต้นไม้โตเร็ว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้เร็วที่สุด โดยให้ดำเนินการโครงการ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>เฉลิมพระเกียรติ “แม่ของแผ่นดิน แม่ทั้งประเทศ” ปลุกต้นไม้ครบ ๗๗ แสนต้น ไปพร้อมกับโครงการปกป้องสถาบัน เพื่อสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติและรายงานผลการดำเนินงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ เพื่อรวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป</p>	
<p>๔. การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ</p>	<p>- สืบเนื่องจากการเกิดสถานการณ์พายุภัสรา ซึ่งได้มีข้อสั่งการไปแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ และได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมเยียนประชาชนและติดตามสถานการณ์อุทกภัย และการให้ความช่วยเหลือที่จังหวัดชัยนาทและจังหวัดอ่างทอง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสองจังหวัดได้รายงานสถานการณ์ การเตรียมความพร้อมและการช่วยเหลือประชาชน นอกจากนี้ได้มีโอกาสเดินทางไปตรวจดูระดับน้ำเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ได้ทราบว่าเขื่อนยังระบายน้ำได้ในระดับที่ปลอดภัย และเขื่อนต่าง ๆ ที่อยู่เหนือลำน้ำเจ้าพระยา ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้อีกจำนวนหนึ่ง หากไม่มีฝนตกลงมาอย่างหนักมากจนผิดปกติน่าจะไม่มีเกิดอุทกภัยในจังหวัดลุ่มน้ำภาคกลางและกรุงเทพมหานคร</p> <p>ให้จังหวัดทุกจังหวัดประสานการดำเนินการกับกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดวิธีบริหารจัดการน้ำที่ดีที่สุดเกิดผลกระทบน้อยที่สุด หากจะเกิดน้ำท่วมขอให้เป็นกรณีสุดวิสัยที่มีฝนตกมากจนเกินกว่าความจุของเขื่อนทุกเขื่อนและแหล่งน้ำทุกแหล่งน้ำในพื้นที่และไม่สามารถระบายน้ำลงสู่ทะเลได้ อย่าให้เกิดน้ำท่วมเพราะปัญหาจากการบริหารจัดการน้ำที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในแต่ละปีเรามักจะเกิดภัยจากน้ำ ๒ แบบ พุดแบบชาวบ้านคือภัยล้นและภัยแล้ง ทำอย่างไรจึงจะทำให้เกิดภัยทั้ง ๒ แบบน้อยที่สุด ปัญหาหนึ่งในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนคือ ได้รับงบประมาณน้อยมาก ซึ่งจะได้แก้ปัญหาดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>นอกจากนี้ให้จังหวัดทุกจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ เพื่อลดความวิตกกังวลรวมทั้งให้ประชาชนได้ทราบวิธีการบริหารจัดการน้ำของจังหวัด รู้ถึงวิธีการแจ้งเตือนภัย การช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นและแนวทางการติดต่อกับหน่วยช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของทางราชการในทันทีที่เกิดภัย โดยให้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกสื่อตลอดจนถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีอยู่ในพื้นที่ซึ่งถือเป็นการประชาสัมพันธ์แบบเคาะประตูบ้าน เพื่อให้เกิดการเตรียมพร้อมในทุกครัวเรือน ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยได้ให้ไว้อย่างเคร่งครัดและให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจของจังหวัด ในการดำเนินการให้มอบรองผู้ว่าราชการจังหวัดเผ่ากระวังอย่างใกล้ชิดตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เครื่องมือเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ อาหาร เครื่องดื่ม และยารักษาโรค พร้อมทั้งตรวจสอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่จะแจกจ่ายให้แก่ประชาชนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และถึงแม้ว่าสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดเริ่มคลี่คลายแล้ว แต่ยังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ให้ทุกจังหวัดเผ่ากระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงมหาดไทยได้แบ่งพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ ดูแลรับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายถาวร เสนเนียม ดูแลรับผิดชอบภาคตะวันออกและภาคใต้ <p>ทั้งนี้ให้ทุกจังหวัดที่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงทราบ เพื่อจะได้บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้ในทันทีที่เกิดภัย</p>	

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>๕. การเตรียมความพร้อม รับสถานการณ์ภัยหนาว</p>	<p>- ให้จังหวัดทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยหนาว โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะมีอากาศหนาวและลมพัดแรง ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เตรียมตัวรับสถานการณ์ โดยเฉพาะเด็กเล็กและคนชรา ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ให้เอาใจใส่และดูแลเป็นพิเศษ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</p>
<p>● <u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วย</u> <u>ว่าการกระทรวงมหาดไทย</u> <u>(นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์)</u></p> <p>๑. การแก้ไขและบรรเทา ความเดือดร้อนแก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจาก พายุภุคิสนา</p>	<p>- ตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมเยียน ประชาชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง ๒ จังหวัด ที่ได้ดูแลประชาชนเป็นอย่างดีทำให้ประชาชนมีขวัญ และกำลังใจดีขึ้น ซึ่งหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมลดลงแล้วพบว่า ที่จังหวัดศรีสะเกษ มีเรือนของประชาชนประสบปัญหาน้ำท่วมทั้ง เป็นจำนวนมากและที่จังหวัดอุบลราชธานีมีสวนยางเสียหาย จำนวนมาก ให้ทั้ง ๒ จังหวัดจัดชุดเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจประเมิน ความเสียหายของประชาชนในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทา ความเดือดร้อนแก่ประชาชน นอกจากนี้ยังมีถนนที่ชำรุดเสียหาย จากภัยพิบัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๒ จังหวัดใช้งบตบตรง ราชการจังหวัดละ ๕๐ ล้าน แก้ไขปัญหาเบื้องต้นและหากต้องใช้ งบประมาณจำนวนมากให้ประสานแขวงทางจังหวัดแก้ไข ปัญหาในพื้นที่ต่อไป</p> <p>สำหรับที่หมู่บ้านจามจู้รี จังหวัดนครราชสีมา มีสภาพจมน้ำ ทั้งหมู่บ้านมีประชาชนเดือดร้อนจำนวนมาก ให้จังหวัดเร่งดำเนินการ หาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นรูปธรรมและถาวร</p> <p>ทั้งนี้ให้จังหวัดทุกจังหวัดที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดำเนินการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน อย่างรวดเร็ว ทัวถึงและทันเหตุการณ์</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - จังหวัดศรีสะเกษ - จังหวัดอุบลราชธานี - จังหวัดนครราชสีมา - กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>๒. การดูแลรักษา ความสงบเรียบร้อย ในเหตุการณ์การชุมนุม ของกลุ่ม นปช. ที่จังหวัดอุบลราชธานี</p>	<p>- ตามที่ได้มีโอกาสเดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย ที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และได้มีการชุมนุม ของกลุ่ม นปช. ขณะออกเยี่ยมเยียนประชาชน ในเรื่องนี้ให้จังหวัด ทำความเข้าใจกับประชาชน โดยเฉพาะผู้นำการชุมนุมว่าการที่มี ความคิดเห็นแตกต่างกันเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ แต่ขอให้ ชุมนุมด้วยความสงบ ซึ่งหากทำให้เกิดความสมานฉันท์ในพื้นที่ ได้ผลประโยชน์ก็จะตกกับประชาชน และหลังจากวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยี่ยมเยียนประชาชน ที่จังหวัดอุบลราชธานีจะได้ออกตรวจเยี่ยมพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง เพื่อดูว่ายังมีเหตุการณ์การชุมนุมของประชาชนอยู่หรือไม่</p>	<p>- จังหวัดอุบลราชธานี</p>
<p>● ข้อสั่งการของ รักษาการแทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายมานิต วัฒนเสน)</p> <p>๑. การปกป้องสถาบัน เพื่อสร้างความสมานฉันท์ ของคนในชาติ</p>	<p>- ให้จังหวัดทุกจังหวัดและทุกหน่วยงาน ดำเนินการ ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในเรื่องปกป้องสถาบัน เพื่อสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยให้ความสำคัญ ในเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษและให้ดำเนินการเร่งด่วน ๒ เรื่อง ดังนี้</p> <p>๑) การร่วมลงนามถวายพระพร แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เพื่อให้พระองค์ได้ทรงหายจากพระอาการประชวร ซึ่งปัจจุบันมีรายชื่อผู้ร่วมลงนามถวายพระพร จำนวนกว่า ๘ ล้านคน (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๒) และขอชมเชย ๕ จังหวัดที่มีรายชื่อผู้ลงนามมากที่สุด คือ จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ นครนายก พังงา และภูเก็ต สำหรับจังหวัดที่มีผู้ลงนามน้อยที่สุด ๕ จังหวัด คือ จังหวัดตรัง ปัตตานี นราธิวาส กาฬสินธุ์ และตาก หากข้อมูลรายชื่อจังหวัดที่กล่าวมาไม่ตรงกับความเป็นจริง ให้รายงานกระทรวงทราบ และในการจัดทำสมุดลงนามถวาย พระพรให้จัดทำให้สวยงาม โดยมี ๒ จังหวัดที่ได้จัดทำอย่างดี และสวยงามสามารถดูเป็นแบบอย่างได้ คือ จังหวัดบุรีรัมย์ และขอนแก่น ทั้งนี้ให้จังหวัดทุกจังหวัดเร่งรณรงค์ให้ประชาชน</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>มาร่วมลงนามถวายพระพรและให้จัดสถานที่ลงนามให้เกิดความสะดวกแก่ประชาชนโดยกระจายไปให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่</p> <p>๒) โครงการเฉลิมพระเกียรติ “แม่ของแผ่นดิน แม่ทั้งประเทศ” ปลุกต้นไม้ครบ ๗๗ แสนต้น ให้จังหวัดทุกจังหวัดรณรงค์ให้ประชาชนปลุกต้นไม้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ - วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ มีเป้าหมายปลุกต้นไม้ทั่วประเทศ จำนวน ๗๗ แสนต้น และขอชมเชย ๖ จังหวัดที่สามารถรณรงค์ให้ประชาชนร่วมปลุกต้นไม้ได้จำนวนมาก คือ จังหวัดพะเยา จันทบุรี ยโสธร ร้อยเอ็ด ลพบุรี กรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่ยังไม่ได้รับรายงาน คือ จังหวัดกาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตาก นครนายก และนครปฐม ทั้งนี้ให้ทุกจังหวัดเร่งดำเนินการและรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ นอกจากนี้ มีตัวอย่างการปลุกต้นไม้เป็นอนุโมกษ์บนถนนที่ประเทศเยอรมันนี้ ซึ่งหากจังหวัดใดสามารถดำเนินการได้ให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์และเป็นแบบอย่างการดำเนินงานให้จังหวัดอื่นๆ</p>	
<p>๒. การแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบภัยประเภทต่างๆ</p>	<p>- ตามที่เกิดเหตุภัยประเภทต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัด ให้ทุกจังหวัดที่ประสบภัยเร่งบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ทั้งนี้ให้จังหวัดที่เกิดภัยร้ายแรงในพื้นที่และมีผลกระทบต่อประชาชนให้รายงานสถานการณ์ด่วนต่อรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๓๗๓๘-๕๕๕ เพื่อจะได้หาทางแก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์ โดยเฉพาะสถานการณ์น้ำท่วมหากเกิดในพื้นที่จังหวัดใดให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบโดยด่วนตามหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>
<p>๓. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒</p>	<p>- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ กระทรวงมหาดไทยมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมร้อยละ ๘๕.๓๗ โดยแยกเป็นงบประจำร้อยละ ๙๔.๕๔ งบลงทุนร้อยละ ๘๑.๐๐</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- จังหวัดภูเก็ต ระนอง พังงา ระยอง จันทบุรี สุโขทัย และแพร่</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้คือร้อยละ ๔๔ และการเบิกจ่ายงบประมาณของ ๗๕ จังหวัด มีผลการเบิกจ่ายเพียงร้อยละ ๗๔.๗๖ มีจำนวน ๗ จังหวัด ที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถึงร้อยละ ๕๐ คือ จังหวัดภูเก็ต ระนอง พังงา ระยอง จันทบุรี สุโขทัย และแพร่ ให้ทั้ง ๗ จังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย สำหรับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๕๓ ยังคงมีเป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ ๔๔ เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๒ และในเรื่องการจัดอบรมสัมมนาให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓</p>	<p>- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>
<p>๔. การแต่งตั้งโฆษกจังหวัด</p>	<p>- ด้วยนายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๒๓/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ แต่งตั้งคณะกรรมการโฆษกกระทรวง และส่วนราชการ โดยมีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ผู้อำนวยการสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการ และโฆษกกระทรวง ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ เป็นกรรมการ และที่ประชุมคณะกรรมการโฆษกกระทรวง และส่วนราชการ ได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบให้จังหวัดทุกจังหวัดแต่งตั้งโฆษกจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ที่มงานนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ และสร้างความเข้าใจแก่สื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน ทั้งนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งตามความเหมาะสม โดยให้เสนอรายชื่อให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ เพื่อจะได้รวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการโฆษกกระทรวง และส่วนราชการต่อไป</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>

ส่วนนโยบายและแผนรวม สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ , ลือสาร ๕๐๕๗๗ วันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๒